

Phụ lục 01
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH UBND QUẬN
VỚI NHÂN DÂN TRƯỚC KỲ HỌP CUỐI NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số 348 /BC-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2024
của UBND quận Hải Châu)

A. THUỘC THẨM QUYỀN CỦA THÀNH PHỐ: 05 Ý KIẾN

I. LĨNH VỰC KINH TẾ - NGÂN SÁCH: 0 Ý KIẾN

II. LĨNH VỰC ĐÔ THỊ: 04 Ý KIẾN.

1. Trường Sư phạm Kỹ thuật đang được di dời về địa điểm mới, đề nghị quận vận động để đẩy nhanh tiến độ di dời để làm các dự án khác tại địa điểm này (Ông Trần Văn Hòa, TDP 33, phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

2. Đề nghị sớm triển khai thi công tuyến đường Phan Châu Trinh (từ Lê Lợi đến Trưng Nữ Vương), tuyến đường này đã xuống cấp, vỉa hè lòng đường nhếch nhác ảnh hưởng đến người dân đang sinh sống và đi lại trên tuyến đường này (Ông Nguyễn Bốn, TDP 6, phường Hải Châu I, quận Hải Châu).

3. Đề nghị thành phố, Sở thông tin và truyền thông tiếp tục triển khai bó gọn các tuyến cáp trên các tuyến đường, trong khu dân cư, kiệt hẻm. Đề nghị có kế hoạch, lộ trình cụ thể trên từng tuyến đường, khu dân cư, kiệt hẻm. Người dân đã ý kiến nhiều lần nhưng việc trả lời của Sở TTTT chưa rõ ràng, chưa có lộ trình cụ thể để người dân theo dõi, việc này ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, mỹ quan đô thị và đặc biệt trong mùa mưa bão (Ông Phan Xuân Thanh, TDP 27, phường Hải Châu II, quận Hải Châu).

4. Các cơ quan chức năng cần duy trì kiểm tra đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường, lỗi số đếm thời gian (TDP 7, phường Phước Ninh, quận Hải Châu).

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI: 01 Ý KIẾN

5. Đề nghị các cấp quan tâm đến vấn đề nhà ở xã hội cho các đối tượng yếu thế, thu nhập thấp để người dân an cư lạc nghiệp. Tình trạng các hộ nghèo trên địa bàn phường Hòa Cường Nam rất khó khăn về nhà ở đề nghị được quan tâm giải quyết (Ông Trần Kim Long, TDP 15, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

IV. LĨNH VỰC PHÁP CHẾ: 0 Ý KIẾN.

B. THUỘC THẨM QUYỀN CỦA QUẬN: 39 Ý KIẾN

I. LĨNH VỰC KINH TẾ - NGÂN SÁCH: 0 Ý KIẾN

II. LĨNH VỰC ĐÔ THỊ: 25 Ý KIẾN

*** Ý KIẾN KHẢO SÁT: 08 Ý KIẾN**

1. Về chỉnh trang đô thị theo kế hoạch về việc làm 2 kiệt đường Trưng Nhị là kiệt 05 và 21 theo kế hoạch là làm cuối năm 2023 nhưng đến nay vẫn không

tiên hành làm nhưng không thông báo cho tổ dân phố 47 biết lý do gì, có làm hay không mà làm thì thời gian nào làm (Ông Nguyễn Hữu Nghinh - tổ 47, phường Hòa Thuận Tây, YKKS).

Trả lời: Phòng QLĐT- Đã giải quyết xong (STT 1 phần trả lời PL 3)

Trong năm 2023, hai tuyến kiệt đường Trung Nhị là kiệt 05 và 21 được sử dụng vốn sự nghiệp nên không chuyển tiếp qua năm 2024. Căn cứ nội dung Công văn số 1461/UBND-ĐCXD ngày 01/11/2024 của UBND phường Hòa Thuận Tây thì đề xuất triển khai thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp cống thoát nước và nền đường các tuyến đường, kiệt, hẻm phường Hòa Thuận Tây trong năm 2025.

2. Đề nghị thành phố nghiên cứu nâng cao K640 đường Trung Nữ Vương, khỏi bị ngập nước cục bộ khi mưa lớn (Ông Nguyễn Văn Hùng - tổ 31, phường Hòa Thuận Tây, YKKS).

Trả lời: Phòng QLĐT

Hiện nay, K640 Trung Nữ Vương là một trong những khu vực ngập cục bộ diện rộng trên địa bàn quận Hải Châu, do đó cần phải được rà soát kiểm tra và xử lý ngập úng trên cả khu vực. Trong thời gian đến, UBND quận sẽ tiến hành kiểm tra khảo sát và có kiến nghị UBND thành phố để có hướng xử lý.

3. Đề nghị UBND quận đẩy nhanh việc triển khai xây dựng ở số 08 Phan Kế Bính để tránh nơi này là điểm tụ tập rác làm mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường (bà Đoàn Thị Đức Hạnh, Tổ trưởng Tổ dân phố 12, phường Thuận Phước - số điện thoại: 0983001674, YKKS).

Trả lời: Phòng QLĐT

Hiện nay UBND quận Hải Châu đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với dự án Trường Mầm non Bình Minh cơ sở 2 dự kiến khởi công trong năm 2025.

4. Việc xử lý vấn đề ngập lụt tại K179 Nguyễn Văn Linh, kính mong được triển khai sớm và đúng tiến độ tạo thuận lợi cho Nhân dân trong việc đi lại (ông Nguyễn Văn Sơn, Tổ dân phố 15, phường Nam Dương, số điện thoại: 0903.591.131, YKKS)

Trả lời: Phòng QLĐT

Hạng mục Xử lý ngập úng khu vực dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh giao đường Nguyễn Hoàng thuộc dự án: Xử lý thoát nước khu vực xung quanh sân bay Đà Nẵng đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 25/06/2024. Thời gian thực hiện dự án: 2024-2026. Hiện Ban quản lý các dự án đầu tư CSHT ưu tiên đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư để triển khai thi công công trình. UBND quận sẽ theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện và sẽ thông báo kịp thời đến cử tri được biết.

5. Tại Kiệt 464 Trung Nữ Vương khi đang thi công thảm nhựa gặp mưa nên bị bong tróc và toàn bộ đan thoát nước cao hơn mặt đường nên không thoát nước được. Yêu cầu đơn vị thi công xử lý lại (Ông Hoàng Huy Trung – Tổ trưởng TDP 47, phường Hòa Thuận Đông, YKKS).

Trả lời: Ban QLDAĐTXD

Kiệt 464 Trung Nữ Vương là một tuyến kiệt thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp công thoát nước và nền đường các tuyến đường, kiệt, hẻm phường Hòa Thuận Đông năm 2024. Theo thiết kế mặt đường kiệt được thảm 1 lớp Carboncor Asphalt (loại CA 9,5) dày 2cm. BQL dự án ĐTXD quận đã kiểm tra cùng với đại diện Tổ dân phố, ghi nhận lớp nhựa mới thảm gặp trời mưa và một số vị trí mái che bạt nhà của người dân gây hiện tượng bong tróc. Hiện tại dự án vẫn đang thi công các tuyến kiệt khác và chưa bàn giao đưa vào sử dụng, khi thời tiết ổn định, Nhà thầu thi công sẽ khắc phục.

6. Kiến nghị Lãnh đạo UBND quận sớm có kế hoạch triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống công thoát nước, thông tuyến k382/37 Núi thành. (Ông Dương Quốc Khánh, Tổ dân phố 60, phường Hòa Cường Bắc, YKKS).

Trả lời: Ban QLDAĐTXD

Năm 2023, Dự án trên được thi công hoàn thành và tạm dừng hạng mục giải phóng mặt bằng 01 hộ dân, do chưa được sự đồng thuận của người dân trong phương án đền bù. Hiện nay, Phường Hòa Cường Bắc và KDC thống nhất thay đổi phương án giải tỏa, Quận đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 và phương án đền bù; đăng ký với UBND thành phố ghi vốn mở lại dự án. Hiện nay, dự án đã công bố quy hoạch, đang ở bước điều chỉnh chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch vốn và kế hoạch sử dụng đất thực hiện dự án. Dự kiến triển khai thủ tục giải phóng mặt bằng 01 hộ dân vào quý II/2025 và đầu tư xây dựng tiếp theo.

7. UBND quận Hải Châu đã có dự án mở rộng đường Nguyễn Đăng Đạo và đường Nguyễn Trác đoạn từ đường Phan Đăng Lưu đến cổng Ban chỉ huy quận sự quận Hải Châu. Các bước khảo sát thiết kế, dự toán và bước lấy ý kiến hộ dân có liên quan trên tuyến đường này đã làm xong. Hầu hết các hộ dân đã nhất trí, hoan nghênh chủ trương đúng đắn của Chủ tịch UBND quận Hải Châu. Nhưng đến nay dự án chưa triển khai, nhiều cử tri lo lắng chờ đợi và đề nghị Tổ trưởng Tổ dân phố đại diện cho nhân dân kiến nghị với Chủ tịch UBND quận triển khai thực hiện sớm dự án này. Vì đây là dự án cần thiết vừa phục vụ cho nhiệm vụ Quốc phòng trong mọi tình huống, đồng thời hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ việc đi lại thuận lợi cho nhân dân. Tuy nhiên còn 4 ý kiến chưa đồng thuận, 4/42 hộ = 8%, trong đó có 3 ý kiến nói mập mờ không rõ nguyên nhân, như : “mở rộng đường tôn tiền Nhà nước”... có 1 công dân viết đơn gửi các cơ quan nêu 3 lý do là phá qui hoạch trước đây, ảnh hưởng cây xanh, đường điện,... các lý do trên cơ quan chức năng của quận đã giải thích việc mở rộng đường không trái với các văn bản qui định. Mặc khác dự án mở rộng đường bằng cách thu hẹp vỉa hè từ 3m còn 2m, không đụng đến đất và tài sản của dân. Từ nội dung trên tôi xin thay mặt cho các cử tri Tổ dân phố 93 kiến nghị ông chủ tịch UBND quận Hải Châu quan tâm xem xét và triển khai thực hiện sớm sự án này (Ông Nguyễn Xuân Cang, Tổ dân phố 93, phường Hòa Cường Bắc, YKKS).

Trả lời: Ban QLDAĐTXD

UBND quận Hải Châu đã triển khai dự án mở rộng đường Nguyễn Đăng Đạo với mục tiêu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời, nâng cấp chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trên toàn địa bàn quận. Trong quá trình thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án, UBND quận nhận được nhiều góp ý từ cộng đồng dân cư nhằm bổ sung cho dự án tính hiệu quả và các mặt quy định. Đến nay, dự án cơ bản tiếp cận với các ý kiến, yêu cầu kỹ thuật đủ cơ sở để triển khai bước tiếp theo và được UBND quận thông qua chủ trương đầu tư ngày 24/10/2024; đối với các ý kiến khác của người dân, UBND Quận sẽ tiếp thu và lấy ý kiến của các Sở ngành chuyên môn, khi có phản hồi sẽ thông tin lại cho người dân được biết. Dự kiến thời gian khởi công dự án vào quý III/2025.

8. Đoạn đường Lê Thanh Nghị từ ngã ba Tiểu La đến ngã tư 30/04 mật độ lưu thông rất đông nhưng lại không có đèn xanh đỏ. Nên đề nghị lắp đặt đèn xanh đỏ tại đoạn đường này để đảm bảo an toàn giao thông. (Ông Trần tiên Lợi, Tổ dân phố 34, phường Hòa Cường Bắc, YKKS).

Trả lời: Phòng QLĐT - Đã giải quyết xong (STT 2 phần trả lời PL 3)

Tuyến đường Lê Thanh Nghị thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải thành phố. Khu vực nút giao của đường Lê Thanh Nghị với đường Tiểu La và Lê Thanh Nghị với đường 30 Tháng 4 được tổ chức giao thông bằng đảo vòng xuyên, tại các nhánh rẽ đã bố trí các đảo dẫn hướng để phương tiện rẽ phải. Qua đánh giá hiện trạng tình hình giao thông tại khu vực nút giao cơ bản ổn định. Thời gian đến UBND quận sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để kiến nghị Sở Giao thông vận tải xem xét, nghiên cứu điều chỉnh sang phương án tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu cho phù hợp.

*** Ý KIẾN TRỰC TIẾP TẠI HỘI NGHỊ: 17 ý kiến**

9. Về dự án cải tạo chỉnh trang đô thị tại đường Thanh Sơn - đường Mai Am, trên địa bàn phường Thanh Bình, trong đó có việc xây dựng mới trụ sở làm việc UBND phường Thanh Bình và trường mầm non Măng Non, dự án đã được thành phố phê duyệt năm 2024. Đề nghị quận cho biết lộ trình triển khai xây dựng (Ông Nguyễn Hồng Kỳ, TDP 43, phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

10. Tình trạng các vịnh đậu đỗ xe trên địa bàn gây mất mỹ quan đô thị, việc đậu đỗ thường xuyên gây mất vệ sinh môi trường. Đề nghị thành phố có phương án đậu đỗ xe trong đô thị.

11. Về việc các cơ quan chức năng trả lời kiến nghị của nhân dân tình trạng ngập úng cục bộ tại tuyến đường Lý Tự Trọng - đường Đống Đa - đường Hải Hồ tuy nhiên đến nay tình trạng vẫn ngập úng vẫn còn, hiệu quả xử lý chưa tốt (Ông Trần Văn Hòa, TDP 33, phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

12. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng trạm bơm trên địa bàn phường Thanh Bình để giải quyết vấn đề ngập úng trên địa bàn phường (Bà Nguyễn Thị Ánh, TDP 01, phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

13. Đoạn đường tại khu vực Sân Vận động Chi Lăng, đoạn đường Ngô Gia Tự hiện nay ban đêm tối, không đảm bảo ánh sáng cho người dân đi lại trên khu

vực này, đề nghị các cơ quan quan tâm bổ sung hệ thống ánh sáng tại khu vực này (Ông Phan Xuân Thanh, TDP 27, phường Hải Châu II, quận Hải Châu).

14. Về trật tự an toàn giao thông

Tình trạng mất an toàn giao thông tại đường Quang Trung khi học sinh trường THCS Nguyễn Huệ và trường tiểu học Lê Lai tan học. Đề nghị UBND quận, Công an quận cử lực lượng để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này, đồng thời các trường học cử lực lượng hướng dẫn cho học sinh khi tham gia giao thông trong giờ tan học (Ông Nguyễn Hoài Linh, TDP 5, phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

15. Đề nghị các cơ quan chức năng khảo sát và đặt biển hiệu “Đèn đỏ được rẽ phải” tại các nút giao thông có tín hiệu đèn xanh, đỏ để giảm ùn tắc giao thông, đồng thời có phân luồng giao thông đối với các điểm đặt biển “Đèn đỏ được rẽ phải” để thuận tiện trong việc di chuyển của người dân khi tham gia giao thông (Ông Nguyễn Hoài Linh, TDP 5, phường Thạch Thang và Bà Huyền Thị Lộc, TDP 37 phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu).

16. Đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng Nhà văn hóa trên địa bàn phường Thạch Thang để người dân có địa điểm sinh hoạt (Ông Ngô Vĩnh Đạt, TDP 3, phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

17. Cần quan tâm sửa chữa lại vỉa hè, lòng đường các tuyến đường hư hỏng, trũng đọng nước để tránh tình trạng xe chạy dưới lòng đường tạt nước ước người đi bộ trên vỉa hè (TDP 7, phường Phước Ninh, quận Hải Châu).

18. Đề nghị quận cho biết thời gian khởi công xây dựng công trình Trung tâm chính trị - hành chính quận Hải Châu (TDP 7, phường Phước Ninh, quận Hải Châu).

19. Việc thực hiện cải tạo tuyến thoát nước trên đường Phan Đăng Lưu mới hoạt động tháng 10/2024 nhưng qua theo dõi thấy hiệu quả tốt, đề nghị tiếp tục triển khai cho tất cả các tuyến đường trên địa bàn quận Hải Châu (Ông Trần Kim Long, TDP 15, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu)

20. Đề nghị xem xét nâng cao đường các tuyến Nguyễn Hanh, Nguyễn Xuân Nhĩ ..., nâng cấp hệ thống thoát nước để tránh tình trạng ngập úng cục bộ dẫn đến tình trạng khu vực Hóa Sơn I, II bị cô lập (Ông Trần Kim Long, TDP 15, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

21. Kế hoạch làm 2 kiệt đường Trung Nhị là kiệt 05 và 21 theo kế hoạch là làm cuối năm 2023 nhưng đến nay vẫn không tiến hành làm (trùng ý kiến khảo sát STT 1)

Hệ thống thoát nước, cửa thu nước tại đường Trung Nhị bị hư hỏng, đề nghị quận kiểm tra và sửa chữa để đảm bảo tình trạng thu nước trong mùa mưa (Ông Nguyễn Hữu Nghinh, TDP 47 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu).

22. Tình trạng quản cáo rao vặt vẫn xảy ra thường xuyên, khu dân cư đã nhiều lần vận động nhân dân tháo, gỡ nhưng 2 đến 3 ngày là tình trạng vẫn như

cũ. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý (Ông Nguyễn Hữu Nghinh, TDP 47 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu).

23. Đề nghị tuyên truyền, vận động xử lý việc người dân tự đẽ bảng báo cấm đậu đỗ xe trước cửa nhà, điều này gây mất mỹ quan đô thị (Ông Nguyễn Hữu Nghinh, TDP 47 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu).

24. Về trật tự an toàn giao thông (Ông Trần Kín, TDP 48 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu).

- Tại tuyến đường Trưng Nữ Vương (đoạn từ Duy Tân đến Nguyễn Hữu Thọ), đặc biệt là giờ tan học tại trường THCS Lý Thường Kiệt, đề nghị phân luồng giao thông 1 chiều tại khu vực này để giảm ùn tắc giao thông.

- Cần nghiên cứu giải pháp để mở rộng tuyến đường Trưng Nhị để người dân tham gia giao thông thuận lợi, không gây ùn tắc giao thông.

25. Đề nghị các cơ quan thiết kế của thành phố, quận cần nghiên cứu thiết kế cho đảm bảo các công trình XDCB, việc tuyến đường Trưng Nhị nắp cống không có khung ngoài, miệng thu nước không có khung bên ngoài nên nhanh bị hư hỏng, xuống cấp mặc dù thời gian sử dụng chưa lâu (Ông Trần Kín, TDP 48 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu).

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI: 08 Ý KIẾN

*** Ý KIẾN KHẢO SÁT: 04 Ý KIẾN**

26. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt nặng các cơ sở vi phạm (bà Nguyễn Thị Thanh Nhuận, Tổ dân phố 15, phường Nam Dương - số điện thoại: 0796.188.771, YKKS).

27. Đề nghị Nhà nước có biện pháp bình ổn giá cả thị trường các mặt hàng tiêu dùng hằng ngày (ông Trần Văn Hạnh, Tổ dân phố 13, phường Nam Dương - số điện thoại: 0982.054.552, YKKS)

28. Đề nghị bố trí đặt thùng rác tại vị trí gốc cây đa vĩa hè đường Bạch Đằng, đối diện ngân hàng Sacombank (để du khách và người dân bỏ chai nước giải khát). Có bảng giữ gìn vệ sinh chung tại khu vực hành lang lan can sông Hàn vì đây là khu vực khách du lịch thường xuyên qua lại (ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổ dân phố 03, phường Nam Dương - Số điện thoại: 0913.457.168, YKKS).

29. Có một số quán nhậu bán xuyên đêm và gay ồn ào làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con Khu dân cư. Vì vậy kiến nghị các quán nhậu xuyên đêm nên tổ chức tập trung một khu nào đó để không làm ảnh hưởng đến các hộ dân (Ông Hồ Văn Tiến, Tổ trưởng 66 phường Hòa Cường Bắc SĐT: 0982945359, YKKS).

*** Ý KIẾN TRỰC TIẾP TẠI HỘI NGHỊ: 04 Ý KIẾN**

30. Người dân rất đồng tình ủng hộ việc sát nhập 02 trường là Tiểu học Ông Ích Khiêm và tiểu học Trần Thị Lý. Vậy đề nghị thành phố, quận cho biết lộ trình thực hiện (Ông Nguyễn Hồng Kỳ, TDP 43, phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

31. Đã có kế hoạch di dời các cơ sở hàn gò ra khỏi khu dân cư, nhưng hiện nay tình trạng này vẫn còn, đề nghị sớm thực hiện để không làm ảnh hưởng đến người dân trong khu vực (TDP 7, phường Phước Ninh, quận Hải Châu).

32. Đề nghị Công an quận, phường cần làm sạch dữ liệu người dân thường trú, tạm trú thực tế trên địa bàn, không để tình trạng người dân bán nhà, không còn sinh sống trên địa bàn, nhưng vẫn còn hộ khẩu và đòi hỏi các quyền lợi cá nhân có liên quan (Ông Ngô Hành, TDP 22, phường Nam Dương, quận Hải Châu).

33. Việc gây ô nhiễm môi trường của Công ty Giai Nông, phường Hòa Cường Nam là thường xuyên đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý và vận động di dời ra khỏi khu dân cư để không ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân trong khu vực và học sinh trường THCS Hồ Nghinh (Ông Đặng Văn Thông, TDP 70, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

IV. LĨNH VỰC PHÁP CHẾ: 06 Ý KIẾN

*** Ý KIẾN KHẢO SÁT: 06 Ý KIẾN**

35. Đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố xem xét và quyết định lại quy mô mỗi tổ dân phố từ 100 - 150 hộ trở lên sau khi sắp xếp lại các phường. Lý do: Hiện nay quy mô mỗi tổ dân phố nhỏ, ít hộ mà các đoàn thể chính trị xã hội nhiều nên nhân dân đóng góp nhiều (Ông Lê Thanh Duy - tổ 48, phường Hòa Thuận Tây, YKKS)

35. Đề nghị bỏ việc thu hội phí của hội viên Chữ thập đỏ, Từ thiện... với lý do: khi có vấn đề gì thì Mặt trận sẽ kêu gọi nhân dân đóng góp (Ông Lê Thanh Duy - tổ 48, phường Hòa Thuận Tây, YKKS).

36. Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở năm 2023 và Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024. Đề nghị thành phố kiến nghị Quốc hội và Chính phủ sửa đổi cho phù hợp, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở cho phù hợp với nguồn kinh phí hiện có (có nhất thiết phải nhiều người như vậy không) nhân dân phải đóng góp nhiều. Chỉ cần trên cơ sở lực lượng dân phòng hiện có bổ sung điều chỉnh một số cho phù hợp là đủ (Ông Lê Thanh Duy - tổ 48, phường Hòa Thuận Tây).

37. Chủ trương sắp xếp phường trên địa bàn sẽ ảnh hưởng đến một số giấy tờ của Nhân dân. Kính mong các cấp Chính quyền quan tâm tạo điều kiện thuận lợi và miễn phí cho người dân trong việc thay đổi địa chỉ trên các giấy tờ (Ông Nguyễn Văn Sơn, Tổ dân phố 15, phường Nam Dương - SĐT: 0903.591.131, YKKS)

38. Đề nghị về việc người dân sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế được khám, chữa bệnh trên toàn quốc (bà Nguyễn Thị Thanh Nhuận, Tổ dân phố 15, phường Nam Dương - số điện thoại: 0796.188.771).

39. Đề nghị cấp trên trang bị xích đu, bập bênh, dụng cụ tập thể dục... tại nhà văn hóa tổ 7 để nhân dân có chỗ tập thể dục, trẻ em có chỗ vui chơi (Ông Phạm Đình Hương - Tổ trưởng TDP 07, phường Hòa Thuận Đông, YKKS).

Phụ lục 2
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TẠI HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI
VỚI NHÂN DÂN NĂM 2024 (trước Kỳ họp giữa năm 2024)
(Nội dung thuộc thẩm quyền quận)
Kèm theo Báo cáo số 348 /BC-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2024
của UBND quận Hải Châu

A. ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

I. LĨNH VỰC KINH TẾ - NGÂN SÁCH: 0 Ý KIẾN

II. LĨNH VỰC ĐÔ THỊ: 51 Ý KIẾN

1. Đề nghị làm công thoát nước ngay đầu Kiệt 503 Trưng Nữ Vương, lối rẽ vào kiệt 503 và chung cư. Hiện tại chưa có cống, là nơi ngập nước dù mưa nhỏ, cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường (Ông Đỗ Thanh Luận - tổ 36, phường Hòa Thuận Tây)

2. Đề nghị điều chỉnh lại tín hiệu giao thông (đèn xanh, đèn đỏ) ở ngã 4 Trưng Nữ Vương và Nguyễn Hữu Thọ. Lý do: gần 2 trường học Lý Thường Kiệt và Lý Công Uẩn lượng xe lưu thông quá đông, hay ùn tắc giao thông, nhất là giờ cao điểm. Kiến nghị : đề nghị tăng tín hiệu đèn xanh từ 30" lên 40". Nên điều chỉnh lệch giờ tín hiệu xanh ở 2 trục đường Trưng Nữ Vương và Nguyễn Hữu Thọ từ 5" lên 10". Đề nghị có cảnh sát giao thông trực trong giờ cao điểm để điều tiết kịp thời (Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - tổ 36, phường Hòa Thuận Tây)

3. Đề nghị lãnh đạo các cấp chỉ đạo cấp kinh phí nạo vét các lòng hồ chứa nước trong mùa khô này (Ông Trần Quang Lê - tổ 51, phường Hòa Thuận Tây)

4. Đề nghị cấp trên nghiên cứu mở rộng đường Trưng Nhị (Ông Trần Kín - tổ 48, phường Hòa Thuận Tây)

5. Nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Tiểu La, hướng từ Bắc qua Nam không nên để đèn đỏ, nút rẽ qua Tiểu La nên để đèn đỏ. Cần điều chỉnh lại tín hiệu ở một số tuyến đường giao thông (Ông Trần Kín - tổ 48)

6. Trước Công viên Apec xe chở trái cây chở đi bán nhiều gây mất mỹ quan đô thị, dưới hầm cầu vượt đường 2 tháng 9 tập trung các đối tượng tiêm chích. Đề nghị cấp trên có biện pháp xử lý (Ông Trịnh Hoài Ngọc - tổ 29, phường Hòa Thuận Tây)

7. Đường Duy Tân đoạn trước khách sạn Eden xe ô tô đậu đỗ ngổn ngang, không đảm bảo trật tự giao thông. Đề nghị cấp trên nghiên cứu xử lý (Ông Trịnh Hoài Ngọc - tổ 29, phường Hòa Thuận Tây)

8. Tại kiệt 38 Nguyễn Hữu Thọ, rộng 6-8m, trước đây có hộp dân để lấy ý kiến về phương án đậu đỗ xe ô tô. Tuy nhiên tại tuyến kiệt này sau đó lại được đặt bảng Cấm đậu xe mà người dân tại khu vực, phường Hòa Thuận Tây đều không biết việc thay đổi phương án trên. Đề nghị các cấp thông tin lại người dân và theo phương án đề xuất của khu dân cư cho phép xe của các hộ dân nơi đây được đậu đỗ (Ông Phan Quốc Bá - TDP 23 phường Hòa Thuận Tây)

9. a) Đề nghị cho kiểm tra lại các tuyến đường về hệ thống thoát nước thải, xử lý vi phạm đối với người dân tự ý xây lấp hệ thống nước thải.

b) Chấn chỉnh tình trạng đặt chậu hoa cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị (Ông Trịnh Hoài Hợp - TDP 29 phường Hòa Thuận Tây)"

10. Chấn chỉnh tình trạng đậu đỗ xe gây mất ATGT tại khu vực Điện lực Hải Châu và khách sạn Eden Plaza (Ông Trịnh Hoài Hợp - TDP 29 phường Hòa Thuận Tây)

11. Chấn chỉnh, xử lý tình trạng bán hàng rong, các xe ô tô bán trái cây, chó thả rong phóng uế khu vực công viên APEC để không gây mất mỹ quan đô thị (Ông Trịnh Hoài Hợp - TDP 29 phường Hòa Thuận Tây)

12. Xử lý các đối tượng chích thuốc dưới chân cầu Nguyễn Văn Trỗi (Ông Trịnh Hoài Hợp - TDP 29 phường Hòa Thuận Tây)

13. Xử lý tình trạng xe chạy quá tốc độ, mang rác công kênh, chở hoa quả vào giờ sáng tại khu vực chợ Đầu Mối. (Ông Trịnh Hoài Hợp - TDP 29 phường Hòa Thuận Tây)

14. Học sinh đi xe đạp và xe đạp điện, cần phải được tăng cường giáo dục, tuyên truyền trong trường học về những quy định cần thiết khi tham gia giao thông: (vì xe đạp điện chạy êm, vận tốc khá nhanh, ko nghe tiếng động, các em chạy hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm, đi hàng ngang trong KDC kiệt hẻm nhỏ, dễ gây tai nạn. Cần quy định bắt buộc đối với người tham gia giao thông bằng xe đạp, xe đạp điện (NĐ 100/2019 Không bắt buộc) (Cử tri phường Hòa Cường Bắc)

15. Đề nghị các cấp xử lý tình hình ô nhiễm môi trường tại nhánh sông khu vực Đảo Xanh, Tổ 94, phường Hòa Cường Bắc (Cử tri phường Hòa Cường Bắc)

16. Địa bàn TDP đông (K382 Núi Thành) với 110 hộ dân, có 05 tuyến kiệt không lối thoát hiểm (kiệt cụt) nhưng lại có 35 hộ kinh doanh phòng trọ nên tình hình ANTT-PCCC trên địa bàn phức tạp.

- Về PCCC: Các khu nhà trọ làm người dân lo lắng vì đông, phức tạp, các khu phòng trọ không đảm bảo điều kiện về PCCC tuy nhiên vẫn được hoạt động, chưa có biện pháp xử lý.

- Đăng ký tạm trú: đề nghị Công an cần phối hợp với TDP trong việc đăng ký tạm trú, các hộ không đủ điều kiện về PCCC đề nghị không đăng ký tạm trú để đảm bảo an toàn cho người dân.

- Sử dụng các xe lưu động lấn chiếm vỉa hè, đường kiệt để kinh doanh buôn bán, dùng bình ga để nấu nướng trực tiếp gây mất an toàn trên địa bàn. (Ông Dương Quốc Khánh - phường Hòa Cường Bắc)"

17. Đề nghị lãnh đạo các cấp quan tâm đến việc thông tuyến K382 Núi Thành (Ông Dương Quốc Khánh - phường Hòa Cường Bắc)

18. Đề nghị chấn chỉnh cách làm việc của một số công nhân vệ sinh môi trường, cần bố trí giờ giấc chính xác và có thông báo trước để nhân dân biết bỏ rác. Đồng thời, có chế tài xử phạt những người bỏ rác không đúng nơi quy định (Nhân dân tổ 6, phường Nam Dương)

19. UBND phường đã có chủ trương và khảo sát việc bắt gương cầu lồi tại các ngã ba và vị trí khúc cua trên địa bàn phường, vậy bao giờ thực hiện và có thực hiện trước khi nhập phường không (Tổ 01, phường Hòa Thuận Đông)

20. Dự án mở đường thông qua chợ mới hòa thuận khi nào triển khai để nhân dân biết còn sửa chữa nhà khi mùa mưa sắp đến. (Tổ 20, phường Hòa Thuận Đông)

21. Sau khi làm hầm chui cầu Trần Thị Lý đường vỉa hè bị đọng nước gây mất vệ sinh môi trường (Tổ 28, phường Hòa Thuận Đông)

22. Đề nghị UBND phường trả lời cụ thể thời gian triển khai thi công trải nhựa và bắt gương cầu lồi, bóng đèn chiếu sáng đường Kiệt 464 Trưng Nữ Vương (Tổ 47, phường Hòa Thuận Đông)

23. Đề nghị các cấp tránh thi công công trình vào mùa mưa vì gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân và đặc biệt là chất lượng công trình không đảm bảo, bề mặt đường lồi lõm không có sự liên kết, đơn vị thi công khắc phục lại công trình bằng cách vá đường như vậy là không khả thi chất lượng công trình sẽ không lâu dài (Ông Phan Văn Hiệp - TDP 16 phường Hòa Thuận Đông)

24. Việc kinh doanh tại quán ăn Toxic Corner phường Bình Thuận thường xuyên mở nhạc lớn, khuya đến 02 giờ sáng gây ảnh hưởng ngủ nghỉ của người dân trong khu vực, đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý (Bà Nguyễn Thị Hương - TDP 5 phường Hòa Thuận Đông)

25. Hiện nay mặt đường Ngô Chi Lan rộng 5m, xe ô tô đậu đỗ nối dài cả ngày lẫn đêm gây mất an toàn giao thông, thường xảy ra các vụ việc va quệt do đường đi nhỏ, không đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên toàn tuyến, Địa phương và khu dân cư đã tuyên truyền, vận động việc đậu đỗ xe nhiều lần, thậm chí Công an phường và các lực lượng thường xuyên ra quân lập biên bản nhắc nhở, nhưng tình trạng này cứ tiếp diễn, lý do chủ chốt vì đây là nhu cầu thiết yếu của đa số hộ dân có xe ô tô mà chưa có chỗ đậu đỗ cụ thể, thể hiện đời sống nhân dân ổn định ngày càng cao. Vì vậy khu dân cư chúng tôi Đề nghị Thành phố xem xét mở rộng tuyến đường Ngô Chi Lan đảm bảo an toàn không ảnh hưởng đến vấn đề giao thông của khu vực, với phương án cụ thể như sau: Đề nghị mở rộng thêm 3m bên phía vỉa hè Công viên Đàm Rong (hiện trạng vỉa hè công viên 3,5m), thay bằng dải phân cách mềm bằng cây xanh, bên trong làm vịnh đậu đỗ ô tô, (vì việc để vỉa hè công viên là không cần thiết) việc mở rộng không phá vỡ quy hoạch của công viên, tiết kiệm kinh phí đầu tư vẫn giữ lại hệ thống cây xanh, cống và trụ điện, hạn chế ô tô leo lên lề công viên đậu đỗ gây hư hỏng bề mặt công viên, mất an toàn cho trẻ em và người dân đang sinh hoạt. (Ông Nguyễn Phước Tuấn - Thanh Bò 2, phường Thuận Phước)

26. Công viên đường Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Văn Thủ một phần cho thuê làm bãi để xe rất nhếch nhác, phần còn lại là bãi cỏ rộng, chó mèo thường xuyên vào phóng uế. Đề nghị quận, thành phố cho cải tạo làm công viên vườn dạo như trồng thêm cây có bóng mát, làm lối đi ở trong cho nhân dân tập thể dục, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và đảm bảo vệ sinh môi trường. (cử tri Hoàng Duy Thanh- Tân Phước 1, phường Thuận Phước)

27. Số nhà 187 Trần Phú được biết thành phố đồng ý cho KDC làm địa điểm này là làm nhà sinh hoạt cộng đồng tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy văn bản khi nào khởi công. (Cử tri phường Phước Ninh)

28. Tại K172 Trần Phú đã có thông nhất được bắt điện chiếu sáng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy thi công. Đề nghị UBND phường sớm ý kiến kiến nghị quận thi công (Bà Thái Dương – Bí thư chi bộ An Lạc 6, phường Phước Ninh).

29. KDC Phước An 09 gồm 2 TDP vị trí tập kết rác tại đường Nguyễn Chí Thanh hiện nay rất ô nhiễm gây mất vệ sinh môi trường, đề nghị UBND phường xóa điểm tập kết ở vị trí này (phường Phước Ninh).

30. Tại địa chỉ 24 Hoàng Văn Thụ (Tòa án nhân dân quận Hải Châu cũ) hiện để trống nên gây mất vệ sinh môi trường (Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Trưởng ban CTMT KDC PA6, phường Phước Ninh).

31. Tổ 09 năm 2023 đã có thông nhất được bắt 02 điện chiếu sáng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy thi công. Đề nghị UBND phường sớm ý kiến kiến nghị quận thi công (phường Phước Ninh).

32. Tại địa chỉ 52 Trần Quốc Toàn thuộc phường Hải Châu 1 hiện nay có các hộ tụ tập buôn bán tại đây. Đề nghị cho biết việc kinh doanh buôn bán tại địa chỉ trên đã được cấp thẩm quyền cho phép chưa và cơ quan nào cho phép (Ông Hà Duy Ngân – Tổ trưởng TDP 09, phường Phước Ninh).

33. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh hiện nay còn nhiều vị trí chưa thoát được nước và thoát rất chậm. Hiện TDP cũng thường xuyên huy động nhân dân ra để nạo vét, tuy nhiên đề nghị UBND phường có ý kiến kiến nghị với thành phố có phương án nạo vét cống để chuẩn bị mùa mưa bão sắp tới (phường Phước Ninh)

34. Rẻ cây tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh này cũng bị nổi trên gạch làm đi lại của nhân dân rất dễ gây tai nạn nên rất nguy hiểm. Đề nghị thành phố nghiên cứu cho lát lại gạch (ông Trần Văn Long - Bí thư chi bộ Phước An 9, phường Phước Ninh).

35. Hiện nay chủ trương của thành phố là mở rộng K15 Lê Hồng Phong, UBND phường cũng đã tổ chức họp dân để thông báo và triển khai chủ trương làm đường mở rộng K15 Lê Hồng Phong, tuy nhiên hiện giờ vẫn chưa thấy triển khai làm (phường Phước Ninh)

36. Công tác trật tự vỉa hè tại tuyến đường Trần Phú rất tốt, TDP rất vui và phấn khởi. Tuy nhiên, một số vị trí gạch bị bong róc nên cũng rất gây nguy hiểm cho người đi bộ (phường Phước Ninh)

37. Cần sớm có kế hoạch cắt tỉa cây xanh, xử lý hệ thống đường dây điện thoại trên các tuyến đường, đặc biệt trong mùa mưa bão để đảm bảo an toàn cho người dân (Ô Trương Hồng Dương - TDP 29 phường Phước Ninh)

38. Về thời gian triển khai đường kiểu mẫu Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh. Thông tin đã lâu nhưng vẫn chưa thấy triển khai (Ô Trương Hồng Dương - TDP 29 phường Phước Ninh)

39. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu Trung tâm Chính trị - hành chính quận Hải Châu. Thời gian di dời trụ sở đã lâu nhưng chưa thấy khởi công xây dựng. Công trình sớm hoàn thành mới tạo điều kiện cho người dân đến liên hệ công tác vì nằm ở vị trí trung tâm quận, tạo cảnh quan trong khu vực. (Ô Trương Hồng Dương - TDP 29 phường Phước Ninh)

40. Tuyến đường Bạch Đằng, là tuyến đường du lịch, trung tâm thành phố, nơi có nhiều du khách nhưng trên tuyến đường chưa có khu vệ sinh công cộng, các hộ kinh doanh trên tuyến đường sẵn sàng phục vụ du khách nhưng điều đó gây bất tiện cho người dân. Đề nghị cần có các khu vệ sinh công cộng trên tuyến đường này. (Bà Nguyễn Thị Nguyệt - TDP 29 phường Phước Ninh)

41. Kiệt 15 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh chưa được triển khai cải tạo theo kế hoạch, cần sớm triển khai để phục vụ cho người dân. (Bà Nguyễn Thị Nguyệt - TDP 29 phường Phước Ninh)

42. Tình hình ANTT trên địa bàn phức tạp nên cần tăng cường lực Công an, bổ sung lực lượng Công an làm việc để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. (Bà Nguyễn Thị Nguyệt - TDP 29 phường Phước Ninh)

43. Cho biết thời gian đầu tư cơ sở hạ tầng, thông tuyến đường từ đường Thanh Sơn qua Mai Am (Khu 88 Thanh Sơn) phường Thanh Bình và đầu tư cơ sở hạ tầng trụ sở UBND phường Thanh Bình (Ô Nguyễn Xuân Huệ - TDP 12 phường Thanh Bình)

44. Tình trạng mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng vệ sinh môi trường tại vịnh đậu đỗ xe tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trên địa bàn phường Thanh Bình người dân lợi dụng để đậu đỗ xe thời gian dài, trùm bạc (Ô Trần Văn Hoài - TDP 33 phường Thanh Bình)

45. Đề nghị các cấp quan tâm đến việc xây dựng Nhà văn hóa của phường Thạch Thang để bà con có địa điểm sinh hoạt, hội họp khang trang (Ô Phạm Văn Trì - TDP 18 phường Thạch Thang)

46. Đề nghị quan tâm đến cơ sở hạ tầng tại Trụ sở Công an phường Thạch Thang, trụ sở đang làm việc chật hẹp, không có nơi để xe cho công dân đến liên hệ công tác. Vị trí hiện tại không thuận lợi cho việc tác nghiệp của lực lượng Công an phường vì nằm cách xa các cơ quan hành chính của phường (Ô Phạm Văn Trì - TDP 18 phường Thạch Thang)

47. Đề nghị thành phố, quận có hướng giải quyết đối với các lô đất trống, dự án dở dang tại địa chỉ 84 Hùng Vương, phường Hải Châu I để đảm bảo VSMT, có giải pháp sử dụng phù hợp (Ô Nguyễn Tường Vân - TDP 12 phường Hải Châu I)

48. Về khu nhà 80 Trần Phú, phường Hải Châu I, xuống cấp, người dân có nhu cầu sửa chữa nhà, đề nghị các cấp khảo sát lại khu vực này để tạo điều kiện cho người dân được thực hiện, ổn định cuộc sống (Ô Nguyễn Tường Vân - TDP 12 phường Hải Châu I)

49. Đề nghị các cấp đơn đốc, nhắc nhở, giám sát để thời gian khởi công tuyến đường Hùng Vương, Ông Ích Khiêm đúng kế hoạch vì nhân dân trông chờ vào kế hoạch này rất lâu (Ô Phạm Xuân Thanh - Hải Hạc 2 phường Hải Châu II)

50. Đề nghị kiên quyết xử lý vi phạm đối với các chung cư mini, căn hộ chưa đảm bảo điều kiện về PCCC. Công tác tuyên truyền nhưng đồng thời phải có giám sát thực hiện khi chủ các công trình xây dựng (Ô Phạm Xuân Thanh - Hải Hạc 2 phường Hải Châu II)

51. Đối với các đường kiệt kèm mà phương tiện PCCC vào được, trong đó có kiệt K308 Hoàng Diệu thì đề nghị cấm ô tô đậu đỗ, cấm các đường dây điện trang trí, cấp quan đề thuận tiện cho công tác PCCC khi có tình huống xảy ra (Ông Phan Văn Hiệp - TDP 16 phường Bình Hiên)

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI: 10 Ý KIẾN

52. Công tác an toàn thực phẩm: hiện nay đã có các sản phẩm thân thiện môi trường như hộp đựng đồ ăn bằng bã mía, bao ni lon tự hủy, các vật dụng làm bằng xơ dừa...thành phố nên có phương án cho người dân tiếp cận với các sản phẩm này, giảm thiểu tối đa sử dụng bao ni lon tràn lan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường (Nguyễn Thị Quế - Tổ 46, phường Hòa Thuận Tây)

53. Chung cư Lâm Đặc Sản, thuộc Tổ dân phố 63, phường Hòa Cường Bắc thuộc diện giải tỏa vì đã xuống cấp. Bà con kiến nghị đã ở đây hơn 20 năm, con cháu đều học hành ở quận Hải Châu do đó người dân mong các cấp lãnh đạo bố trí cho người dân ở chung cư Lâm Đặc Sản được ở quận Hải Châu để tiện việc học hành cho các cháu (Cử tri phường Hòa Cường Bắc)

54. Một số hộ thuộc diện có công cách mạng mong muốn xin được chuyển về chung cư Hòa Thuận Đông hoặc chung cư cho người có công đang được xây dựng ở đường Vũ Mộng Nguyên, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (Cử tri phường Hòa Cường Bắc)

55. Nhà nước cần có giải pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là trong mùa nắng nóng nhiều vụ ngộ độc thực phẩm đã xảy ra và cần có chế tài mạnh để xử lý các cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm (Nhân dân tổ 5, phường Nam Dương)

56. Cần nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mặt biểu tượng đồng hồ tại Công viên Nam Dương vì buổi tối quá khó thấy (Nhân dân tổ 6, phường Nam Dương)

57. Hiện nay tình trạng thiếu thuốc điều trị đối với bệnh nhân Tiểu đường, huyết áp, tim mạch tại Trung tâm y tế quận Hải Châu. Đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết sớm để bệnh nhân có BHYT được hưởng những quyền lợi theo quy định. (Tổ 37, phường Hòa Thuận Đông)

58. Hiện nay đã có chủ trương sát nhập đơn vị hành chính, tuy nhiên chưa thấy Thành phố cho biết thời gian cụ thể (ông Trần Hữu Lộc – Tổ trưởng TDP 21 và Bà Thái Dương – Bí thư chi bộ An Lạc 6, phường Phước Ninh).

59. Có giải pháp phòng ngừa, thiết bị báo động đối với các xe đưa đón học sinh để đề phòng tình trạng đáng tiếc thiệt mạng xảy ra đối với các em học sinh

như các tỉnh thành khác gặp phải (Ô Phạm Xuân Thanh - Hải Hạc 2 phường Hải Châu II)

60. Cần có quy định chung về treo cờ Tổ quốc như treo ở tầng 1, tầng trệt, hoặc vỉa hè nghiêng góc đều đặn và đẹp trên địa toàn địa bàn. Hiện nay mỗi khu vực treo khác nhau như vậy chưa đồng bộ và đẹp (Ông Châu Văn Dũng - TDP 21 phường Bình Hiên)

61. Tuyên phôi đi bộ Bạch Đằng hiện đang được trang trí để chuẩn bị khai trương, tuy vậy nên thay thế biểu tượng Logo Hải Châu vào các hình "bia" của các đơn vị quảng cáo (phường Bình Hiên)

IV. LĨNH VỰC PHÁP CHẾ: 01 Ý KIẾN

62. Chế độ nghỉ dưỡng đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu như thế nào? Năm 2024 phường Hòa Thuận Tây có 21 xuất nghỉ dưỡng là phân bổ như thế nào đề nghị có thông báo cụ thể để người dân được biết. (Ông Nguyễn Đức Hải - TDP 6 phường Hòa Thuận Tây).

B. ĐANG GIẢI QUYẾT: 0 Ý KIẾN.

Phụ lục 3

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TẠI HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN DÂN NĂM 2024 (trước Kỳ họp cuối năm 2024)

(Nội dung thuộc thẩm quyền quận)

*Kèm theo Báo cáo số 348 /BC-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2024
của UBND quận Hải Châu*

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA QUẬN: 39 Ý KIẾN**A. ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG: 08 Ý KIẾN.****I. LĨNH VỰC KINH TẾ - NGÂN SÁCH: 0 Ý KIẾN****II. LĨNH VỰC ĐÔ THỊ: 08 Ý KIẾN***** Ý KIẾN KHẢO SÁT: 08 Ý KIẾN**

1. Về chỉnh trang đô thị theo kế hoạch về việc làm 2 kiệt đường Trung Nhị là kiệt 05 và 21 theo kế hoạch là làm cuối năm 2023 nhưng đến nay vẫn không tiến hành làm nhưng không thông báo cho tổ dân phố 47 biết lý do gì, có làm hay không mà làm thì thời gian nào làm (Ông Nguyễn Hữu Nghinh - tổ 47, phường Hòa Thuận Tây, YKKS).

Trả lời: Phòng QLĐT- Đã giải quyết xong (STT 1 phần trả lời PL 3)

Trong năm 2023, hai tuyến kiệt đường Trung Nhị là kiệt 05 và 21 được sử dụng vốn sự nghiệp nên không chuyển tiếp qua năm 2024. Căn cứ nội dung Công văn số 1461/UBND-ĐCXD ngày 01/11/2024 của UBND phường Hòa Thuận Tây thì đề xuất triển khai thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp cống thoát nước và nền đường các tuyến đường, kiệt, hẻm phường Hòa Thuận Tây trong năm 2025.

2. Đề nghị thành phố nghiên cứu nâng cao K640 đường Trung Nữ Vương, khỏi bị ngập nước cục bộ khi mưa lớn (Ông Nguyễn Văn Hùng - tổ 31, phường Hòa Thuận Tây, YKKS).

Trả lời: Phòng QLĐT

Hiện nay, K640 Trung Nữ Vương là một trong những khu vực ngập cục bộ diện rộng trên địa bàn quận Hải Châu, do đó cần phải được rà soát kiểm tra và xử lý ngập úng trên cả khu vực. Trong thời gian đến, UBND quận sẽ tiến hành kiểm tra khảo sát và có kiến nghị UBND thành phố để có hướng xử lý.

3. Đề nghị UBND quận đẩy nhanh việc triển khai xây dựng ở số 08 Phan Kế Bính để tránh nơi này là điểm tụ tập rác làm mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường (bà Đoàn Thị Đức Hạnh, Tổ trưởng Tổ dân phố 12, phường Thuận Phước - số điện thoại: 0983001674, YKKS).

Trả lời: Phòng QLĐT

Hiện nay UBND quận Hải Châu đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với dự án Trường Mầm non Bình Minh cơ sở 2 dự kiến khởi công trong năm 2025.

4. Việc xử lý vấn đề ngập lụt tại K179 Nguyễn Văn Linh, kính mong được triển khai sớm và đúng tiến độ tạo thuận lợi cho Nhân dân trong việc đi lại (ông Nguyễn Văn Sơn, Tổ dân phố 15, phường Nam Dương, số điện thoại: 0903.591.131, YKKS)

Trả lời: Phòng QLĐT

Hạng mục Xử lý ngập úng khu vực dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh giao đường Nguyễn Hoàng thuộc dự án: Xử lý thoát nước khu vực xung quanh sân bay Đà Nẵng đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định

số 1322/QĐ-UBND ngày 25/06/2024. Thời gian thực hiện dự án: 2024-2026. Hiện Ban quản lý các dự án đầu tư CSHT ưu tiên đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư để triển khai thi công công trình. UBND quận sẽ theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện và sẽ thông báo kịp thời đến cử tri được biết.

5. Tại Kiệt 464 Trung Nữ Vương khi đang thi công thảm nhựa gặp mưa nên bị bong tróc và toàn bộ đan thoát nước cao hơn mặt đường nên không thoát nước được. Yêu cầu đơn vị thi công xử lý lại (Ông Hoàng Huy Trung – Tổ trưởng TDP 47, phường Hòa Thuận Đông, YKKS).

Trả lời: Ban QLDAĐT XD

Kiệt 464 Trung Nữ Vương là một tuyến kiệt thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp công thoát nước và nền đường các tuyến đường, kiệt, hẻm phường Hòa Thuận Đông năm 2024. Theo thiết kế mặt đường kiệt được thảm 1 lớp Carboncor Asphalt (loại CA 9,5) dày 2cm. BQL dự án ĐTXD quận đã kiểm tra cùng với đại diện Tổ dân phố, ghi nhận lớp nhựa mới thảm gặp trời mưa và một số vị trí mái che bạt nhà của người dân gây hiện tượng bong tróc. Hiện tại dự án vẫn đang thi công các tuyến kiệt khác và chưa bàn giao đưa vào sử dụng, khi thời tiết ổn định, Nhà thầu thi công sẽ khắc phục.

6. Kiến nghị Lãnh đạo UBND quận sớm có kế hoạch triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống công thoát nước, thông tuyến k382/37 Núi thành. (Ông Dương Quốc Khánh, Tổ dân phố 60, phường Hòa Cường Bắc, YKKS).

Trả lời: Ban QLDAĐT XD

Năm 2023, Dự án trên được thi công hoàn thành và tạm dừng hạng mục giải phóng mặt bằng 01 hộ dân, do chưa được sự đồng thuận của người dân trong phương án đền bù. Hiện nay, Phường Hòa Cường Bắc và KDC thống nhất thay đổi phương án giải tỏa, Quận đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 và phương án đền bù; đăng ký với UBND thành phố ghi vốn mở lại dự án. Hiện nay, dự án đã công bố quy hoạch, đang ở bước điều chỉnh chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch vốn và kế hoạch sử dụng đất thực hiện dự án. Dự kiến triển khai thủ tục giải phóng mặt bằng 01 hộ dân vào quý II/2025 và đầu tư xây dựng tiếp theo.

7. UBND quận Hải Châu đã có dự án mở rộng đường Nguyễn Đăng Đạo và đường Nguyễn Trác đoạn từ đường Phan Đăng Lưu đến cổng Ban chỉ huy quận sự quận Hải Châu. Các bước khảo sát thiết kế, dự toán và bước lấy ý kiến hộ dân có liên quan trên tuyến đường này đã làm xong. Hầu hết các hộ dân đã nhất trí, hoan nghênh chủ trương đúng đắn của Chủ tịch UBND quận Hải Châu. Nhưng đến nay dự án chưa triển khai, nhiều cử tri lo lắng chờ đợi và đề nghị Tổ trưởng Tổ dân phố đại diện cho nhân dân kiến nghị với Chủ tịch UBND quận triển khai thực hiện sớm dự án này. Vì đây là dự án cần thiết vừa phục vụ cho nhiệm vụ Quốc phòng trong mọi tình huống, đồng thời hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ việc đi lại thuận lợi cho nhân dân. Tuy nhiên còn 4 ý kiến chưa đồng thuận, 4/42 hộ = 8%, trong đó có 3 ý kiến nói mập mờ không rõ nguyên nhân, như : “mở rộng đường tốn tiền Nhà nước”... có 1 công dân viết đơn gửi các cơ quan nêu 3 lý do

là phá qui hoạch trước đây, ảnh hưởng cây xanh, đường điện,... các lý do trên cơ quan chức năng của quận đã giải thích việc mở rộng đường không trái với các văn bản qui định. Mặc khác dự án mở rộng đường bằng cách thu hẹp vỉa hè từ 3m còn 2m, không đụng đến đất và tài sản của dân. Từ nội dung trên tôi xin thay mặt cho các cử tri Tổ dân phố 93 kiến nghị ông chủ tịch UBND quận Hải Châu quan tâm xem xét và triển khai thực hiện sớm sự án này (Ông Nguyễn Xuân Cang, Tổ dân phố 93, phường Hòa Cường Bắc, YKKS).

Trả lời: Ban QLDAĐTĐXD

UBND quận Hải Châu đã triển khai dự án mở rộng đường Nguyễn Đăng Đạo với mục tiêu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời, nâng cấp chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trên toàn địa bàn quận. Trong quá trình thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án, UBND quận nhận được nhiều góp ý từ cộng đồng dân cư nhằm bổ sung cho dự án tính hiệu quả và các mặt quy định. Đến nay, dự án cơ bản tiếp cận với các ý kiến, yêu cầu kỹ thuật đủ cơ sở để triển khai bước tiếp theo và được UBND quận thông qua chủ trương đầu tư ngày 24/10/2024; đối với các ý kiến khác của người dân, UBND Quận sẽ tiếp thu và lấy ý kiến của các Sở ngành chuyên môn, khi có phản hồi sẽ thông tin lại cho người dân được biết. Dự kiến thời gian khởi công dự án vào quý III/2025.

8. Đoạn đường Lê Thanh Nghị từ ngã ba Tiểu La đến ngã tư 30/04 mật độ lưu thông rất đông nhưng lại không có đèn xanh đỏ. Nên đề nghị lắp đặt đèn xanh đỏ tại đoạn đường này để đảm bảo an toàn giao thông. (Ông Trần tiến Lợi, Tổ dân phố 34, phường Hòa Cường Bắc, YKKS).

Trả lời: Phòng QLĐT - Đã giải quyết xong (STT 2 phần trả lời PL 3)

Tuyến đường Lê Thanh Nghị thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải thành phố. Khu vực nút giao của đường Lê Thanh Nghị với đường Tiểu La và Lê Thanh Nghị với đường 30 Tháng 4 được tổ chức giao thông bằng đảo vòng xuyên, tại các nhánh rẽ đã bố trí các đảo dẫn hướng để phương tiện rẽ phải. Qua đánh giá hiện trạng tình hình giao thông tại khu vực nút giao cơ bản ổn định. Thời gian đến UBND quận sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để kiến nghị Sở Giao thông vận tải xem xét, nghiên cứu điều chỉnh sang phương án tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu cho phù hợp.

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI: 0 Ý KIẾN

IV. LĨNH VỰC PHÁP CHẾ: 0 Ý KIẾN

B. ĐANG GIẢI QUYẾT: 31 Ý KIẾN

I. LĨNH VỰC KINH TẾ - NGÂN SÁCH: 0 Ý KIẾN

II. LĨNH VỰC ĐÔ THỊ: 17 Ý KIẾN

*** Ý KIẾN TRỰC TIẾP TẠI HỘI NGHỊ: 17 ý kiến**

1. Về dự án cải tạo chỉnh trang đô thị tại đường Thanh Sơn - đường Mai Am, trên địa bàn phường Thanh Bình, trong đó có việc xây dựng mới trụ sở làm việc UBND phường Thanh Bình và trường mầm non Măng Non, dự án đã được thành

phổ phê duyệt năm 2024. Đề nghị quận cho biết lộ trình triển khai xây dựng (Ông Nguyễn Hồng Kỳ, TDP 43, phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

Trả lời: Giao Ban QLDAĐTĐXD

2. Tình trạng các vịnh đậu đỗ xe trên địa bàn gây mất mỹ quan đô thị, việc đậu đỗ thường xuyên gây mất vệ sinh môi trường. Đề nghị thành phố có phương án đậu đỗ xe trong đô thị.

Trả lời: Giao Phòng QLĐT

3. Về việc các cơ quan chức năng trả lời kiến nghị của nhân dân tình trạng ngập úng cục bộ tại tuyến đường Lý Tự Trọng - đường Đống Đa - đường Hải Hồ tuy nhiên đến nay tình trạng vẫn ngập úng vẫn còn, hiệu quả xử lý chưa tốt (Ông Trần Văn Hòa, TDP 33, phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

Trả lời: Giao Phòng QLĐT

4. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng trạm bơm trên địa bàn phường Thanh Bình để giải quyết vấn đề ngập úng trên địa bàn phường (Bà Nguyễn Thị Anh, TDP 01, phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

Trả lời: Giao Phòng QLĐT

5. Đoạn đường tại khu vực Sân Vận động Chi Lăng, đoạn đường Ngô Gia Tự hiện nay ban đêm tối, không đảm bảo ánh sáng cho người dân đi lại trên khu vực này, đề nghị các cơ quan quan tâm bổ sung hệ thống ánh sáng tại khu vực này (Ông Phan Xuân Thanh, TDP 27, phường Hải Châu II, quận Hải Châu).

Trả lời: Giao Phòng QLĐT

6. Về trật tự an toàn giao thông

Tình trạng mất an toàn giao thông tại đường Quang Trung khi học sinh trường THCS Nguyễn Huệ và trường tiểu học Lê Lai tan học. Đề nghị UBND quận, Công an quận cử lực lượng để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này, đồng thời các trường học cử lực lượng hướng dẫn cho học sinh khi tham gia giao thông trong giờ tan học (Ông Nguyễn Hoài Linh, TDP 5, phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Trả lời: Giao Công an quận Hải Châu

7. Đề nghị các cơ quan chức năng khảo sát và đặt biển hiệu “Đèn đỏ được rẽ phải” tại các nút giao thông có tín hiệu đèn xanh, đỏ để giảm ùn tắc giao thông, đồng thời có phân luồng giao thông đối với các điểm đặt biển “Đèn đỏ được rẽ phải” để thuận tiện trong việc di chuyển của người dân khi tham gia giao thông (Ông Nguyễn Hoài Linh, TDP 5, phường Thạch Thang và Bà Huyền Thị Lộc, TDP 37 phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu).

Trả lời: Giao Phòng QLĐT

8. Đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng Nhà văn hóa trên địa bàn phường Thạch Thang để người dân có địa điểm sinh hoạt (Ông Ngô Vĩnh Đạt, TDP 3, phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Trả lời: Giao Phòng TCKH

9. Cần quan tâm sửa chữa lại vỉa hè, lòng đường các tuyến đường hư hỏng, trữ đọng nước để tránh tình trạng xe chạy dưới lòng đường tạt nước ước người đi bộ trên vỉa hè (TDP 7, phường Phước Ninh, quận Hải Châu).

Trả lời: Giao Phòng QLĐT

10. Đề nghị quận cho biết thời gian khởi công xây dựng công trình Trung tâm chính trị - hành chính quận Hải Châu (TDP 7, phường Phước Ninh, quận Hải Châu).

Trả lời: Giao Phòng QLĐT

11. Việc thực hiện cải tạo tuyến thoát nước trên đường Phan Đăng Lưu mới hoạt động tháng 10/2024 nhưng qua theo dõi thấy hiệu quả tốt, đề nghị tiếp tục triển khai cho tất cả các tuyến đường trên địa bàn quận Hải Châu (Ông Trần Kim Long, TDP 15, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu)

Trả lời: Giao Phòng QLĐT

12. Đề nghị xem xét nâng cao đường các tuyến Nguyễn Hanh, Nguyễn Xuân Nhĩ ..., nâng cấp hệ thống thoát nước để tránh tình trạng ngập úng cục bộ dẫn đến tình trạng khu vực Hóa Sơn I, II bị cô lập (Ông Trần Kim Long, TDP 15, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

Trả lời: Giao Phòng QLĐT

13. Kế hoạch làm 2 kiệt đường Trung Nhị là kiệt 05 và 21 theo kế hoạch là làm cuối năm 2023 nhưng đến nay vẫn không tiến hành làm (trùng ý kiến khảo sát STT 1)

Hệ thống thoát nước, cửa thu nước tại đường Trung Nhị bị hư hỏng, đề nghị quận kiểm tra và sửa chữa để đảm bảo tình trạng thu nước trong mùa mưa (Ông Nguyễn Hữu Nghinh, TDP 47 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu).

Trả lời: Giao Phòng QLĐT

14. Tình trạng quản cáo rao vặt vẫn xảy ra thường xuyên, khu dân cư đã nhiều lần vận động nhân dân tháo, gỡ nhưng 2 đến 3 ngày là tình trạng vẫn như cũ. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý (Ông Nguyễn Hữu Nghinh, TDP 47 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu).

Trả lời: Giao VHTT

15. Đề nghị tuyên truyền, vận động xử lý việc người dân tự để bảng báo cấm đậu đỗ xe trước cửa nhà, điều này gây mất mỹ quan đô thị (Ông Nguyễn Hữu Nghinh, TDP 47 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu).

Trả lời: Giao Phòng QLĐT

16. Về trật tự an toàn giao thông (Ông Trần Kín, TDP 48 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu).

- Tại tuyến đường Trưng Nữ Vương (đoạn từ Duy Tân đến Nguyễn Hữu Thọ), đặc biệt là giờ tan học tại trường THCS Lý Thường Kiệt, đề nghị phân luồng giao thông 1 chiều tại khu vực này để giảm ùn tắc giao thông.

- Cần nghiên cứu giải pháp để mở rộng tuyến đường Trưng Nhị để người dân tham gia giao thông thuận lợi, không gây ùn tắc giao thông.

Trả lời: Giao Phòng QLĐT

17. Đề nghị các cơ quan thiết kế của thành phố, quận cần nghiên cứu thiết kế cho đảm bảo các công trình XDCB, việc tuyến đường Trưng Nhị nắp cống không có khung ngoài, miệng thu nước không có khung bên ngoài nên nhanh bị hư hỏng, xuống cấp mặc dù thời gian sử dụng chưa lâu (Ông Trần Kín, TDP 48 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu).

Trả lời: Giao Ban QLDAĐT XD

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI: 08 Ý KIẾN

*** Ý KIẾN KHẢO SÁT: 04 Ý KIẾN**

26. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt nặng các cơ sở vi phạm (bà Nguyễn Thị Thanh Nhuận, Tổ dân phố 15, phường Nam Dương - số điện thoại: 0796.188.771, YKKS).

Trả lời: Giao Phòng Y tế

27. Đề nghị Nhà nước có biện pháp bình ổn giá cả thị trường các mặt hàng tiêu dùng hằng ngày (ông Trần Văn Hạnh, Tổ dân phố 13, phường Nam Dương - số điện thoại: 0982.054.552, YKKS)

Trả lời: Giao Phòng TCKH

28. Đề nghị bố trí đặt thùng rác tại vị trí gốc cây đa vĩa hè đường Bạch Đằng, đối diện ngân hàng Sacombank (để du khách và người dân bỏ chai nước giải khát). Có bảng giữ gìn vệ sinh chung tại khu vực hành lang lan can sông Hàn vì đây là khu vực khách du lịch thường xuyên qua lại (ông Nguyễn Văn Thiều, Tổ dân phố 03, phường Nam Dương - Số điện thoại: 0913.457.168, YKKS).

Trả lời: Giao Phòng TNMT

29. Có một số quán nhậu bán xuyên đêm và gay ồn ào làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con Khu dân cư. Vì vậy kiến nghị các quán nhậu xuyên đêm nên tổ chức tập trung một khu nào đó để không làm ảnh hưởng đến các hộ dân (Ông Hồ Văn Tiến, Tổ trưởng 66 phường Hòa Cường Bắc SĐT: 0982945359, YKKS).

Trả lời: Công an quận Hải Châu

*** Ý KIẾN TRỰC TIẾP TẠI HỘI NGHỊ: 04 Ý KIẾN**

30. Người dân rất đồng tình ủng hộ việc sát nhập 02 trường là Tiểu học Ông Ích Khiêm và tiểu học Trần Thị Lý. Vậy đề nghị thành phố, quận cho biết lộ trình thực hiện (Ông Nguyễn Hồng Kỳ, TDP 43, phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

Trả lời: Giao phòng Giáo dục và Đào tạo

31. Đã có kế hoạch di dời các cơ sở hàn gò ra khỏi khu dân cư, nhưng hiện nay tình trạng này vẫn còn, đề nghị sớm thực hiện để không làm ảnh hưởng đến người dân trong khu vực (TDP 7, phường Phước Ninh, quận Hải Châu).

Trả lời: Giao phòng TNMT phối hợp UBND phường Phước Ninh

32. Đề nghị Công an quận, phường cần làm sạch dữ liệu người dân thường trú, tạm trú thực tế trên địa bàn, không để tình trạng người dân bán nhà, không còn sinh sống trên địa bàn, nhưng vẫn còn hộ khẩu và đòi hỏi các quyền lợi cá nhân có liên quan (Ông Ngô Hành, TDP 22, phường Nam Dương, quận Hải Châu).

Trả lời: Công an quận Hải Châu

33. Việc gây ô nhiễm môi trường của Công ty Giai Nông, phường Hòa Cường Nam là thường xuyên đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý và vận động di dời ra khỏi khu dân cư để không ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân trong khu vực và học sinh trường THCS Hồ Nghinh (Ông Đặng Văn Thông, TDP 70, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

Trả lời: Giao phòng TNMT

IV. LĨNH VỰC PHÁP CHẾ: 06 Ý KIẾN

*** Ý KIẾN KHẢO SÁT: 06 Ý KIẾN**

35. Đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố xem xét và quyết định lại quy mô mỗi tổ dân phố từ 100 - 150 hộ trở lên sau khi sắp xếp lại các phường. Lý do: Hiện nay quy mô mỗi tổ dân phố nhỏ, ít hộ mà các đoàn thể chính trị xã hội nhiều nên nhân dân đóng góp nhiều (Ông Lê Thanh Duy - tổ 48, phường Hòa Thuận Tây, YKKS)

Trả lời: Giao Phòng Nội vụ

35. Đề nghị bỏ việc thu hội phí của hội viên Chữ thập đỏ, Từ thiện... với lý do: khi có vấn đề gì thì Mặt trận sẽ kêu gọi nhân dân đóng góp (Ông Lê Thanh Duy - tổ 48, phường Hòa Thuận Tây, YKKS).

Trả lời: Giao Phòng Nội vụ

36. Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở năm 2023 và Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024. Đề nghị thành phố kiến nghị Quốc hội và Chính phủ sửa đổi cho phù hợp, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở cho phù hợp với nguồn kinh phí hiện có (có nhất thiết phải nhiều người như vậy không) nhân dân phải đóng góp nhiều. Chỉ cần trên cơ sở lực lượng dân phòng hiện có bổ sung điều chỉnh một số cho phù hợp là đủ (Ông Lê Thanh Duy - tổ 48, phường Hòa Thuận Tây).

Trả lời: Công an quận Hải Châu

37. Chủ trương sắp xếp phường trên địa bàn sẽ ảnh hưởng đến một số giấy tờ của Nhân dân. Kính mong các cấp Chính quyền quan tâm tạo điều kiện thuận lợi và miễn phí cho người dân trong việc thay đổi địa chỉ trên các giấy tờ (ông

Nguyễn Văn Sơn, Tổ dân phố 15, phường Nam Dương - số điện thoại: 0903.591.131, YKKS)

Trả lời: Giao Phòng Nội vụ

38. Đề nghị về việc người dân sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế được khám, chữa bệnh trên toàn quốc (bà Nguyễn Thị Thanh Nhuận, Tổ dân phố 15, phường Nam Dương - số điện thoại: 0796.188.771).

Trả lời: Giao Phòng Y tế

39. Đề nghị cấp trên trang bị xích đu, bập bênh, dụng cụ tập thể dục... tại nhà văn hóa tổ 7 để nhân dân có chỗ tập thể dục, trẻ em có chỗ vui chơi (Ông Phạm Đình Hương - Tổ trưởng TDP 07, phường Hòa Thuận Đông, YKKS).

Trả lời: Giao Phòng VHTT./.